



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ที่ ๐๔๕/๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังรายชื่อต่อไปนี้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ อนุญาตและการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้

๑. นายนิรัตน์ พลันการ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ลำดับที่ ๑)
๒. นายสุเทพ สันตะการ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ลำดับที่ ๒)

โดยเมื่อได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ ให้จัดทำบัญชีสรุปย่อเรื่อง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบทุกสามสัปดาห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบำรุง ผลทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ที่ ๐๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑	การให้บริการด้านน้ำอุปโภค - บริโภค	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)	-การให้บริการน้ำให้ประชาชนอุปโภค - บริโภค - การติดตามผู้ค้างชำระค่าบริการ	
๒	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๓	การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)	การอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
๔	อนุญาตจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)	การแจ้งการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	
๕	การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)	- การอนุญาตรายใหม่ - การติดตามผู้ค้างชำระ	